

Phấn đấu giành thắng lợi vụ đông năm 2020

Vụ đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 36.900ha trở lên cây trồng các loại, cao hơn khoảng 600ha so với vụ đông năm 2019. Không chỉ nỗ lực hoàn thành mục tiêu về diện tích, ngành Nông nghiệp và các địa phương chú trọng nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất vụ đông thông qua việc thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; đưa vào gieo trồng các loại cây rau màu xuất khẩu, giá trị cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường...



Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương mở rộng tối đa diện tích trồng cây vụ đông ưa ẩm bởi hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều năm nay, Hưng Hà luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh cả về diện tích, giá trị trong sản xuất vụ đông. Năm nay, huyện đề ra kế hoạch gieo trồng 6.200ha cây vụ đông, tăng 50ha so với vụ đông năm 2019, trong đó chủ lực là ngô, bí. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trung tuần tháng 8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020, giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án sản xuất vụ đông theo phương châm "xuân muộn - mùa sớm - cây vụ đông ưa ẩm". Cùng với đó, huyện đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng diện tích, quyết tâm đưa sản xuất vụ đông thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương: sớm ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất như hỗ trợ thuốc diệt chuột cho tất cả các xã, thị trấn; xã nào đạt chỉ tiêu diện tích cây vụ đông huyện giao hỗ trợ 10 triệu đồng/xã, diện tích vượt chỉ tiêu được giao hỗ trợ 300.000

đồng/ha; diện tích sản xuất tập trung cùng một loại cây với quy mô 20ha trở lên hỗ trợ 300.000 đồng/ha (trên đất 2 lúa); khen thưởng 200.000 đồng/ha cho tập thể, cá nhân thuê, mượn lại ruộng để trồng cây vụ đông quy mô 2ha trở lên. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy có chỉ thị về sản xuất vụ đông; bên cạnh việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, huyện thành lập 10 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các địa phương sản xuất vụ đông. Qua kiểm tra, đánh giá, lúa mùa trên địa bàn huyện cho thu hoạch sớm hơn từ 10 - 15 ngày so với vụ mùa năm 2019, đây là thuận lợi lớn để phát triển sản xuất vụ đông. Vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương lúa chín tới đầu thu hoạch tới đó, khẩn trương làm đất để trồng cây vụ đông theo phương châm "sáng lúa - chiều màu". Các HTX nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng chất lượng để cung ứng cho bà con nông dân, bảo đảm sản xuất kịp thời theo đúng lịch thời vụ. Phấn đấu gieo trồng 6.500ha cây vụ đông,

kết. Nhu cầu nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc được nhận định có thể tăng cao do ảnh hưởng bởi lũ lụt và dịch Covid-19. Đây là cơ hội tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản vụ đông cho Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng. Ngoài ra, lúa mùa năm nay cho thu hoạch sớm hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 7 ngày, có khoảng gần 24.000ha lúa cho thu hoạch trước ngày 5/10, tạo thuận lợi cho phát triển diện tích cây vụ đông ưa ẩm.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Chúng tôi xác định sản xuất vụ đông là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành cho năm tiếp theo, vì vậy cần xác định rõ đối tượng cây trồng, cơ cấu giống cần tập trung phát triển. Khuyến khích các địa phương mở rộng tối đa diện tích trồng nhóm cây ưa ẩm bởi hiệu quả kinh tế cao hơn, có thể thâm canh tăng vụ. Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông gồm: ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây và rau đậu các loại. Đẩy mạnh sản xuất rau ở vùng quy hoạch, vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, có thị trường đầu ra tốt, ổn định; sản xuất rau có đăng ký bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Về kỹ thuật, nên tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất để tranh thủ thời vụ và mở rộng diện tích sản xuất. Đối với những diện tích sản xuất trên đất 2 lúa tiêu thoát nước chủ động có thể áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu để bảo đảm thời vụ, giảm công lao động. Đối với nhóm cây ưa ẩm như ngô, bí xanh, dưa chuột..., cần lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn, thời vụ gieo trồng xong trước ngày 10/10; nhóm cây ưa lạnh như rau, khoai tây thời vụ trồng tập trung từ ngày 20/10 - 10/11.

NGÂN HUYỀN

Những năm gần đây, nông dân xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác đem lại giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tính đến nay, gia đình ông Đặng Văn Đức, thôn Văn Đài đã có hàng chục năm gắn bó với nghề ươm giống các loại cây ăn quả. Nhận thấy tiềm năng của nghề ươm cây giống, năm 2010 gia đình ông mạnh dạn thuê thêm ruộng, mở rộng diện tích nhân giống cây ăn quả với diện tích hơn 1,5 mẫu. Toàn bộ diện tích ông Đức chỉ đầu tư ươm cây hồng xiêm, xoài. Để đạt hiệu quả trong việc ươm giống, ông Đức tìm mua đất ở nhiều nơi về xay nhỏ và dùng chế phẩm sinh học nhằm tạo nguồn dinh dưỡng cho cây giống phát triển. Ông Đức chia sẻ: Với hơn 1,5 mẫu, trung bình mỗi năm vườn ươm cây của gia đình cung cấp ra thị trường 25 vạn cây giống. Với giá bán mỗi cây là 16.000 đồng, trừ các khoản chi phí, gia đình thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời giải quyết việc làm ổn định, thường xuyên cho 13 lao động địa phương.

Cũng như ông Đức, sau khi được chính quyền thôn Nhụ tuyên truyền, triển khai mô hình chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây hàng năm có giá trị kinh tế cao, anh Nguyễn Thanh Hải đã mạnh dạn đầu tư sản xuất tại vùng đất cấy lúa thấp trũng của gia đình. Đến nay khu chuyển đổi

CHÍ HÒA Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hiệu quả

của anh Hải với diện tích 2.800m² có trên 200 cây bưởi diên, bưởi đường; 200 cây ổi lê và trên 100 cây mít. Trừ chi phí mỗi năm gia đình anh Hải thu lãi trên 200 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chí Hòa là một trong những xã được huyện Hưng Hà chọn làm điểm trong phong trào chuyển đổi. Nhờ sự hỗ trợ của huyện cùng sự nỗ lực, chủ động của các hộ gia đình, diện tích đất chuyển đổi ở Chí Hòa tiếp tục được mở rộng, triển khai thành công nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Với ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã: Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện. Địa phương chỉ đạo cán bộ chuyển đổi rà soát, thống kê diện tích cấy lúa kém hiệu quả để có kế hoạch quy vùng chuyển đổi. Tích cực liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục tuyên

truyền, vận động khuyến khích các gia đình tích cực đầu tư kinh phí, tích tụ ruộng đất quy hoạch trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tích tụ ruộng đất cho các gia đình phát triển kinh tế từ vùng chuyển đổi cây trồng.

Có thể nói, phong trào chuyển đổi cây trồng của nhân dân xã Chí Hòa bước đầu đã mang lại giá trị kinh tế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã cùng sự vào cuộc tích cực của các chi bộ thôn và sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân bước đầu tạo hiệu quả trong việc chuyển đổi diện tích đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác đem lại giá trị kinh tế cao. Với tổng diện tích quy hoạch chuyển đổi hơn 90ha, năm 2020 Chí Hòa đã tập trung phân vùng, chọn cơ cấu giống cây trồng, vận động các hộ nhượng lại đất để chuyển đổi 12,7ha thuộc 7 khu vực cho phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng như khu vực đồng Miếu, thôn Văn Đài diện tích 4,5ha của 50 hộ chuyển đổi sang trồng sen công nghệ cao; khu vực thôn Vị Giang

2,4ha của 24 hộ chuyển sang ươm cây giống kết hợp trồng hoa; khu vực bãi ủi diện tích 3,2ha của 145 hộ gia đình xóm 2 thôn Vị Giang chuyển sang trồng bí xanh. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất. Có thể thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất phù hợp với tình hình thực tiễn, không những cho thu nhập vượt trội mà còn giải quyết được vấn đề bỏ đất hoang, giảm áp lực tưới, tiêu, phòng tránh sâu bệnh hại, cải tạo đất, góp phần hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Cũng theo ông Nguyễn Văn Thắng, trong thời gian tới xã Chí Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tích cực để các hộ nông dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

MAI THƯ



Mô hình ươm cây giống của gia đình ông Đặng Văn Đức, thôn Văn Đài, xã Chí Hòa.

Chủ động hội nhập để thành công

Ngay khi hai hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA được thực thi sâu rộng, Công ty TNHH Nghêu Thái Bình (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải) đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tập trung đẩy mạnh sản xuất và tăng sản lượng xuất khẩu vào

thị trường các nước châu Âu và khối các nước thành viên CPTPP. Bí quyết thành công của doanh nghiệp là chủ động hội nhập.

Tới thăm Công ty TNHH Nghêu Thái Bình, chúng kiến không khí sản xuất, ai cũng cảm nhận và mừng vì hơn 100 công nhân ở đây

vẫn có việc làm đều đặn và sức sống của doanh nghiệp vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Ông Đào Ngọc Định, công nhân bộ phận cấp đông cho biết: Mỗi trường, điều kiện làm việc của người lao động rất an toàn, thân thiện và doanh nghiệp có cơ chế

đãi ngộ hấp dẫn khuyến khích người lao động làm việc. Thu nhập bình quân của chúng tôi đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, chúng tôi vẫn có đủ việc làm và thu nhập nên ai cũng phấn khởi.

Từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi ngày Công ty TNHH Nghêu Thái Bình chế biến hơn 10 tấn ngao thương phẩm xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính là các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc và một số nước châu Âu, đây là những thị trường đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng sản phẩm và các tiêu chí về sản xuất hàng hóa. Chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận và chinh phục thị trường châu Âu, ông Vũ Văn Tuấn, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Nghêu Thái Bình cho biết: Hàng hóa xuất khẩu vào châu Âu không chỉ đòi hỏi có chất lượng tốt mà cần phải minh bạch về thông tin nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu làm ra sản phẩm. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước và

đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu trực tiếp làm việc ở Thái Bình để kiểm tra, xác định vùng nguyên liệu đủ điều kiện đánh bắt, khai thác, chế biến của Công ty và được cấp mã Code truy xuất nguồn gốc.

Nhằm khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm năm qua, Công ty TNHH Nghêu Thái Bình mạnh tay đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất, công nghệ chế biến, chuẩn hóa quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như ISO, HACCP, BRC, FDA. Đây chính là tấm "hộ chiếu" giúp sản phẩm ngao chế biến của Công ty vượt qua những rào cản thương mại, văn hóa tiêu dùng, thâm nhập một cách dễ dàng vào thị trường Mỹ và các nước châu Âu. Ông Vũ Văn Tuấn cho biết thêm: Tất cả những sự đầu tư, thay đổi để hội nhập được chúng tôi chủ động thực hiện từ năm 2012 đến nay. Vì vậy, khi Hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA được thực thi với những cam kết ưu đãi về thuế quan, doanh nghiệp đã tiếp cận và tận dụng được ngay để đẩy mạnh sản xuất, tăng doanh thu.

Mỗi năm, Công ty TNHH Nghêu Thái Bình

chế biến và xuất khẩu được 4.000 tấn ngao, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3 triệu USD. Đứng trước cơ hội mở rộng thị trường ở châu Âu mà Hiệp định EVFTA mang lại, hiện nay Công ty đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống máy móc, công nghệ; không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thực hiện tốt hơn chính sách phúc lợi, an sinh xã hội đối với người lao động. Dự kiến, năm 2020 Công ty chế biến và xuất khẩu khoảng 6.000 tấn ngao và phấn đấu năm 2021 đạt sản lượng 8.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 6 triệu USD. Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương) cho rằng, mục tiêu của Công ty TNHH Nghêu Thái Bình là hoàn toàn khả thi vì nông, thực phẩm chế biến là mặt hàng mà thị trường châu Âu có nhu cầu rất lớn. Đối với những ngành hàng khác như dệt may, da giày, thiết bị điện tử cũng có nhiều tiềm năng xuất khẩu vào thị trường này, nếu các doanh nghiệp này chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập và kịp thời nắm bắt cơ hội như Công ty TNHH Nghêu Thái Bình thì nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN



Công nhân Công ty TNHH Nghêu Thái Bình có việc làm thường xuyên và thu nhập tăng lên từ khi doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

